

Chào mừng đến với DIF Kids

Chúng tôi rất vui vì bạn và con bạn ở đây!

Mục đích của DIF Kids

Chúng tôi rất nhiệt thành trong việc hợp tác cùng các bậc phụ huynh và những người giám hộ khi chúng ta cùng nhau **nhóm lại** mỗi tuần để **ban** phúc âm và **phát triển** các con trẻ tại DIF qua những bài học cũng như hoạt động theo độ tuổi, dẫn dắt chúng trở nên những môn đệ cam kết của Chúa Jesus.

Quan hệ hợp tác với bạn

DIF Kids là một nơi đầy sự sống và an toàn cho các con trẻ được phát triển trong Chúa, làm bạn và có khoảng thời gian vui vẻ! Mục đích của chúng tôi là được hợp tác với bạn để đảm bảo rằng mỗi con trẻ nhóm lại với chúng ta đều được biết về lẽ thật tối thượng: rằng Đức Chúa Trời yêu các con và mong muốn được biết các con cách sâu nhiệm, và Ngài có kế hoạch cho cuộc đời các con, nơi các con có thể đóng góp cách đáng kể cho thế giới của mình thông qua đức tin và mối quan hệ của chính chúng với Đức Chúa Trời.

Điều ấy trông như thế nào?

Mỗi tuần, chúng tôi sẽ đưa ra cho các con bạn những bài học dựa trên Kinh Thánh và phù hợp với từng độ tuổi của các con, liên tục mang đến phúc âm và dung dưỡng sự phát triển thuộc linh của những con trẻ này để chúng trở thành những môn đệ cam kết của Chúa Jesus.

Chúng tôi làm điều này qua: những trò chơi, phần minh họa bài học sinh động kèm các hoạt động, những video bài học đầy tương tác, phần ghi nhớ câu gốc Kinh Thánh, giờ thờ phượng và thời gian nhóm nhỏ. Con trẻ cũng được ra về với tờ câu gốc Kinh Thánh và thẻ giao tiếp với bố mẹ để bạn cùng con ôn lại những gì đã học. Chúng tôi cũng sẽ cho con bạn ăn một bữa ăn nhẹ.

- Tất cả con trẻ đều sẽ cùng dự buổi nhóm chính với cha mẹ / người giám hộ trước.
- Sau đó, người hướng dẫn buổi nhóm sẽ mời các con (và các cha mẹ/ người giám hộ) lên các lớp DIF KIDS.
- Con trẻ cần phải đi cùng cha mẹ/người giám hộ dẫn đến lớp và đăng ký vào học.

Chúng tôi có những nhóm độ tuổi nào?

Hiện chúng tôi có hai nhóm tuổi tại **DIF Kids: Explorers (trẻ biết đi – 5 tuổi)** và **Ignite (6-10 tuổi)**. Ngoài ra còn có **Known: DIF Students (11-17 tuổi)** cho các bạn thiếu nhi và thiếu niên.

Ai ở trong các lớp?

Chúng tôi có đội ngũ tình nguyện viên nhiệt thành và năng động tại DIF Kids. Bất kể độ tuổi nào mà họ đang phục vụ và được dẫn dắt đến, đội ngũ của chúng tôi luôn tận hưởng niềm vui mà không thoả hiệp sự cam kết của họ trong việc tạo ra sự khác biệt trong tấm lòng và đời sống của những thế hệ trẻ hơn. Tất cả mọi người trong đội ngũ chúng tôi đều đã trải qua một quá trình tuyển dụng, đào tạo ban đầu, đã ký và đồng ý với tất cả các chính sách và quy định của DIF, đồng thời đã được Ban Lãnh Đạo của DIF cho phép phục vụ.



Cam kết của chúng tôi với bạn

Đội Ngũ DIF Kids của chúng tôi xem việc phục vụ bạn và con bạn là một vinh dự, cùng hợp tác với bạn trong công tác nuôi dạy những môn đệ cam kết cho Chúa Jesus là điều mà Ngài đã kêu gọi chúng tôi để trở thành một phần. Ao ước của chúng tôi chính là để bạn cảm thấy tự tin rằng Đức Chúa Trời đang làm việc trong cuộc đời của con mình khi chúng theo học tại các lớp của DIF Kids, và cũng để đảm bảo với bạn rằng sự thoải mái và an toàn của chúng cũng được lo cho cả rồi.

Thêm vào đó, DIF có năm chính sách không thoả hiệp cùng với nhiều quy trình khác nhằm đảm bảo sự an toàn cho con bạn cũng như sự bình an trong tâm trí cho chính bạn:

1. Chính sách Hai người lớn
2. Chính sách về Check-in và check-out
3. Chính sách về Nhà vệ sinh và thay tã
4. Chính sách về Tuyển dụng và quản lý
5. Chính sách Bắt buộc báo cáo

Bạn có thể đọc chi tiết những thông tin này bằng cách truy cập trang Chính Sách Bảo Vệ Trẻ Em của DIF ([DIF Child Protection Policy](#)) có trên trang Chính Sách Của DIF ([DIF Policies](#)).

Những cách bạn có thể giúp chúng tôi và con bạn

Đảm bảo thông tin luôn được cập nhật mới nhất. Để mang lại trải nghiệm tốt nhất có thể cho tất cả mọi người, xin đảm bảo rằng những thông tin của bạn, con bạn và các thành viên gia đình khác đều chính xác và được cập nhật thường xuyên. Điều này bao gồm cả những ngày sinh.

Luôn giữ liên hệ. Chúng tôi không phải là dịch vụ trông trẻ nhưng là một mục vụ nhằm chúc phước cho bạn và con bạn khi tham dự buổi nhóm mỗi tuần. Vui lòng cho biết chính xác thông tin liên lạc bao gồm số điện thoại và hãy giữ điện thoại ở gần bạn nhất phòng trường hợp chúng tôi cần liên hệ với bạn.

Nhanh chóng đến để trực tiếp đón con bạn. Quy trình đón trẻ cần bạn có mặt. Vui lòng nhanh chóng đến đón con bạn ngay khi buổi nhóm kết thúc và đi lên tầng trên để đón con bạn.

Đặt con bạn đi vệ sinh hoặc thay tã trước khi vào học. Điều này đảm bảo một trải nghiệm thoải mái cho mọi người cũng như loại bỏ bớt những sự mất tập trung.

Làm bạn với các thầy cô. Nếu bạn cảm thấy thoải mái thì con bạn cũng sẽ như vậy.

Nói chuyện với con và tương tác những gì con đã học trong tuần đó. Hãy dùng bộ thẻ được phát về cho trẻ hàng tuần để ôn lại ý chính, câu gốc và phần mở đầu trò chuyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thảo luận cùng nhau cũng như củng cố những gì đã được chia sẻ tại DIF Kids.

Cầu nguyện cho con. Quyền năng cầu nguyện của một người cha/ mẹ / giám hộ là không thể hoặc không bao giờ được đánh giá thấp.

Suy xét đến việc gia nhập đội ngũ. Ngay cả khi đó chỉ là một lần / tháng, chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm những người có tấm lòng nhiệt thành muốn giúp đỡ thế hệ trẻ được sống và yêu thương như Chúa Jesus.